

THƯ CẢM ƠN CỦA THẦY NGUYỄN CÔNG THẠNH

Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất.

Tôi tên là Nguyễn Công Thạnh – Sinh năm 1995, giáo viên dạy môn Toán của Trường THPT Lý Sơn.

Nhân ngày 20/11/2022 tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Lý Sơn; lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 4038 Vùng Cảnh sát biển 2, Hải đội 212, Hải đoàn 21; lãnh đạo và đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế các cơ quan Trung Tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã quan tâm chỉ đạo và phối hợp cấp cứu, chữa trị tận tình cứu sống tôi, khi tôi bị nhiễm trùng uốn ván tại Đảo Lý Sơn trong lúc biển động kéo dài rất khó khăn, nguy hiểm.

Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn Tập thể CBVCNLD, học sinh và Hội cha mẹ học sinh của Trường THPT Lý Sơn; Công đoàn Ngành giáo dục Quảng Ngãi; Các thầy, cô trong nhóm Toán THPT Quảng Ngãi; Thầy Triền và tập thể lớp Sư phạm Toán K36 Trường Đại học Quy Nhơn; Gia đình vợ Hạnh, chú Thành (ở Đà Nẵng); Các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, người thân, bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Trong thời gian nhập viện, tưởng chừng không qua khỏi, nhưng tôi đã nhận được sự chăm sóc, điều trị tận tình của các y, bác sĩ Khoa y học nhiệt đới bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ vật chất của quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân với số tiền hỗ trợ là 85.700.000 đồng, tôi đã dùng số tiền đó chi

trả viện phí. Trong lúc khó khăn, hoạn nạn số tiền đó và vô cùng quý giá của gia đình tôi, tôi và gia đình vô cùng cảm động và khắc cốt ghi ơn.

Qua 1 tháng điều trị, tôi đã được xuất viện vào chiều ngày 04/11/2022. Đến nay sức khỏe của tôi đã ổn, đang trong thời gian nghỉ dưỡng để chuẩn bị tiếp tục công việc giảng dạy. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn, rèn luyện để nhanh chóng hồi phục sức khỏe và để đáp lại những tấm chân tình đó, tôi nguyện sẽ cố gắng hết mình vì sự nghiệp giáo dục của quê hương.

Một lần nữa, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi và gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi, kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Lý Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2022

Người viết

Nguyễn Công Thạnh